

บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

1. เรื่องทั่วไป

ก) ภูมิถำเนาและสถานะทางกฎหมายของบริษัท

บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2535 และบริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2547

บริษัทที่มีอยู่ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ดังนี้

สำนักงานใหญ่ : ตั้งอยู่เลขที่ 455/1 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย

สำนักงานสาขา : ตั้งอยู่เลขที่ 288/9 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย

ข) ลักษณะธุรกิจ

บริษัทประกอบธุรกิจให้เช่ารถยนต์ และจำหน่ายรถยนต์ที่ใช้งานแล้วรวมถึงการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ดังกล่าวทั้งสองประเภท

2. เภลขำในการจัดทำและนำเสนองบการเงิน

2.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการแสดงรายการได้ทำขึ้นตามแบบกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินสำหรับบริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว

2.2 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

2.2.1 งบการเงินรวมนี้ได้รวมบัญชีต่างๆ ของบริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 ดังต่อไปนี้

บริษัทย่อย	ประเภทธุรกิจ	อัตราร้อยละของการถือหุ้น
บริษัท กรุงไทย ออโตโมบิล จำกัด	ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนรถยนต์และอุปกรณ์รถยนต์ทั้งเก่า-ใหม่, รับซ่อมรถยนต์	100

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

2.2.2 บริษัทบันทึกบัญชีโดยวิธีซื้อ สำหรับการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย

2.2.3 รายการบัญชีระหว่างกันของบริษัทกับบริษัทย่อยที่มีสาระสำคัญได้ถูกหักออกจากงบการเงินรวมแล้ว

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทและบริษัทย่อยได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบต่ออย่างเป็นทางการการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต

ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงจำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน ยกเว้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วย มาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7	การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9	เครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32	การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16	การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 19	การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

มาตรฐานกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน มาตรฐานเหล่านี้จะนำมาแทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินเมื่อมีผลบังคับใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกำหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินสำหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต่ำ การบัญชีสำหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน โดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เรื่อนำมาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากค่าเช่ารถยนต์รับรู้รายได้ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ซึ่งจะหยุดรับรู้รายได้เมื่อลูกค้าไม่ชำระค่าเช่าเป็นเวลาเกินกว่า 3 เดือน

รายได้จากการขายรถยนต์รับรู้เป็นรายได้เมื่อได้โอนอำนาจควบคุมของสินค้าให้ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่จะได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักประมาณการสินค้ารับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายอื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ และเงินฝากสถาบันการเงินซึ่งมีอายุครบกำหนดไม่เกิน 3 เดือน โดยไม่รวมรายการเงินฝากธนาคารที่มีการค้ำประกัน

3.3 เงินลงทุนชั่วคราว

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเพื่อขาย แสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์บันทึกเป็นรายการต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้น และจะบันทึกเป็นกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อได้จำหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป

มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

3.4 ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ

บริษัทและบริษัทย่อยตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญไว้เป็นจำนวนเงินเท่ากับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ทั้งสิ้นไม่ได้ ผลขาดทุนนี้ประมาณขึ้นจากประสบการณ์ในการเก็บหนี้และการพิจารณาฐานะของลูกหนี้ในปัจจุบัน

3.5 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่าบริษัทแสดงในราคาทุนโดยวิธีดังนี้

อะไหล่รถยนต์ โดยวิธีถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

บริษัทย่อยแสดงในราคาทุนโดยวิธีดังนี้

รถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสินค้านั้น

3.6 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัทย่อย หมายถึง กิจการที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุม นโยบายการเงินและการดำเนินงาน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วบริษัทจะถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง บริษัทได้รวมงบการเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทควบคุมบริษัทย่อยจนกระทั่งอำนาจควบคุมหมดไป

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงตามวิธีราคาทุนหลังหักค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน (ถ้ามี)

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

3.7 สินทรัพย์รอการขาย

สินทรัพย์รอการขายแสดงในราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

3.8 สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า

สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า (รถยนต์) แสดงในราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากราคาทุนหักมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์เป็นเวลา 5 ปี

บริษัทมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ทุกปี

3.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ราคาทุนรับรู้เมื่อเริ่มแรกที่ได้สินทรัพย์มารวมถึงต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามวัตถุประสงค์รวมทั้งต้นทุนในการรื้อถอนขนย้าย และการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ซึ่งเป็นภาระผูกพันของกิจการ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนหักมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

	จำนวนปี
อาคาร	20
เครื่องมือเครื่องใช้	5
เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	5
ยานพาหนะ	5

บริษัทและบริษัทย่อยมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ทุกปี

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง

บริษัทและบริษัทย่อยคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนประกอบของรายการสินทรัพย์แต่ละส่วนแยกต่างหากจากกันเมื่อส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีต้นทุนที่มีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับต้นทุนทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

รายการ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ตัดออกจากบัญชีเมื่อจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายหรือตัดจำหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

3.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงในราคาทุนหลังหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) ค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์ ดังนี้

	จำนวนปี
โปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์	10
ลิขสิทธิ์	10

3.11 สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่า สิทธิการใช้อาคารและส่วนปรับปรุงบนที่ดินเช่าแสดงในราคาทุนหลังหักค่าตัดจำหน่ายสะสม ค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่า ดังนี้

สิทธิการเช่าที่ดิน ตัดจ่ายตามอายุสัญญาเช่าเป็นเวลา 22 ปี

สิทธิการใช้อาคารบนสิทธิการเช่า ตัดจ่ายตามอายุสัญญาเช่าที่เหลืออยู่เป็นเวลา 20 ปี

สิทธิการใช้ส่วนปรับปรุงบนที่ดินเช่า ตัดจ่ายตามอายุการใช้งานเป็นเวลา 5 ปี และ 10 ปี

3.12 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการจัดหาหรือก่อสร้างสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการทำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนำไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืม ประกอบด้วย ดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น

3.13 สัญญาเช่าดำเนินงาน

สัญญาเช่าซึ่งความเสี่ยง และประโยชน์ส่วนใหญ่จากการเป็นเจ้าของทรัพย์สินยังคงอยู่กับผู้ให้เช่า บันทึกเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน ค่าเช่าที่เกิดขึ้นจากสัญญาเช่าดังกล่าวรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามอายุของสัญญาเช่า

3.14 สัญญาเช่าการเงิน

สัญญาเช่าซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยได้รับ โอนผลตอบแทนและความเสี่ยงส่วนใหญ่ของการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ยกเว้นกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายถือเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกสินทรัพย์ที่เช่าในราคายุติธรรม ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่าพร้อมกับภาระหนี้สินที่จะต้องจ่ายค่าเช่าในอนาคตหักด้วยส่วนที่เป็นดอกเบี้ย (ถ้ามี) ดอกเบี้ยหรือค่าใช้จ่ายทางการเงิน รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามส่วนของยอดเงินต้นคงเหลือ

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

3.15 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทและบริษัทย่อยจะประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ของสินทรัพย์ว่า มีการด้อยค่าหรือไม่ หากสินทรัพย์นั้นมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า บริษัทจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทและบริษัทย่อยจะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์จะถูกถัวรายการเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลังและจะถัวรายการได้ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจำหน่าย มูลค่าที่จะได้รับคืนของสินทรัพย์ หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ หักต้นทุนในการขาย

เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อขาย ซึ่งได้บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น และมีความชัดเจนว่าสินทรัพย์ดังกล่าวมีการด้อยค่า ยอดขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น จะถูกรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ยอดขาดทุนที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อกับมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันของสินทรัพย์ทางการเงินหักขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนั้นๆ ซึ่งเคยรับรู้แล้วในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.16 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้น

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส เงินกองทุนประกันสังคม และเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)

บริษัท บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท เงินที่บริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)

บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ ซึ่งบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัทและบริษัทย่อยคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ ได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งหลักการประมาณการดังกล่าวต้องใช้ข้อสมมติที่หลากหลาย รวมถึงข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน อัตราการมรณะและอัตราเงินเฟ้อ

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

3.17 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันหมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดยบริษัทไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ทำหน้าที่ถือหุ้น บริษัทย่อย และกิจการที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญกับบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท ตลอดจนทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ บริษัทคำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

3.18 การใช้ประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายจัดการของบริษัทต้องใช้ในการประมาณและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สิน รายได้ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ได้ประมาณไว้

3.19 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ตามจำนวนที่จะต้องจ่าย คำนวณตามหลักเกณฑ์แห่งประมวลรัษฎากรในอัตราภาษีเงินได้ร้อยละ 20 ของกำไรก่อนภาษีเงินได้ หลังจากปรับปรุงบวกกลับด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีและหักออกด้วยรายการที่ได้รับยกเว้นหรือไม่ถือเป็นรายได้ในการคำนวณภาษี

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะคำนวณขึ้นจากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน รายการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกรับรู้เป็นรายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยจะรับรู้ในกำไรขาดทุน เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเมื่อมีความเป็นไปได้ก่อนข้างแน่นว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะมีกำไรทางภาษีจากการดำเนินงานในอนาคตเพียงพอที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาใช้ประโยชน์ได้ และผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการจะถูกรับรู้เป็นหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีถูกวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีเงินได้สำหรับงวดที่บริษัทและบริษัทย่อยคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือจะจ่ายชำระหนี้สินภาษีเงินได้ โดยใช้อัตราภาษีและกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้ก่อนข้างแน่นว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวนและปรับลดมูลค่า เมื่อมีความเป็นไปได้ก่อนข้างแน่นว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะไม่มีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์ได้

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะหักกลบกันได้ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน

3.20 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สัญญาเช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้ำคงเหลือ

ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้ำคงเหลือ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินค้ำคงเหลือนั้น โดยค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิที่จะได้รับพิจารณาจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสินค้ำนั้น จำนวนค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้ำคงเหลือที่ประมาณได้ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับจำนวนเดิมที่มีในบัญชี ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้ำคงเหลือทั้งที่ลดลงและเพิ่มขึ้นจะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายภายใต้หัวข้อต้นทุนขายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ที่มีไว้ให้เช่าและค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่มีไว้ให้เช่า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของสินทรัพย์ที่มีไว้ให้เช่า และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สินทรัพย์ภายีเงิน ได้รอกการตัดบัญชี

สินทรัพย์ภายีเงิน ได้รอกการตัดบัญชีจะรับรู้สำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภายีและขาดทุนทางภายีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีกำไรทางภายีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภายีเงิน ได้รอกการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภายีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราภาระ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

4. รายการธุรกิจกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีรายการธุรกิจกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งสรุปรายการที่สำคัญมีดังต่อไปนี้

	ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
<u>บริษัทย่อย</u>		
บริษัท กรุงไทย ออโตโมบิล จำกัด	ซื้อ ขายแลกเปลี่ยนรถยนต์และอุปกรณ์รถยนต์ทั้งเก่า-ใหม่ และรับซ่อมรถยนต์	บริษัทถือหุ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 100
<u>บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</u>		
บริษัท ชนภัทร พรอพเพอร์ตี้ จำกัด	ให้เช่าอาคารสำนักงาน	ผู้ถือหุ้น / กรรมการกลุ่มเดียวกับบริษัท
บริษัท สยามนิสสัน กรุงไทย จำกัด	ขายรถยนต์และศูนย์บริการซ่อม	ผู้ถือหุ้น / กรรมการกลุ่มเดียวกับบริษัท
บริษัท โตโยต้ากรุงไทย จำกัด	ขายรถยนต์และศูนย์บริการซ่อม	ผู้ถือหุ้น / กรรมการกลุ่มเดียวกับบริษัท
บริษัท คาร์ตออฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จำกัด	ขายรถยนต์นำเข้า	ผู้ถือหุ้น / กรรมการกลุ่มเดียวกับบริษัท
บริษัท มิตรชู อิมเพรสชั่น จำกัด	ขายรถยนต์และศูนย์บริการซ่อม	ผู้ถือหุ้น / กรรมการกลุ่มเดียวกับบริษัท
<u>บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน</u>		
นางวิภาพร จันทระเสรีกุล		ผู้ถือหุ้น / มารดาของกรรมการ

บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ในระหว่างปี บริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

	นโยบายราคา	บาท			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2562	2561	2562	2561
รายการในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ					
บริษัทย่อย					
รายได้ :					
ดอกเบี้ยรับ	อัตราร้อยละ 2.50 - 3.10 ต่อปี	-	-	141,005.48	946,709.59
ค่าใช้จ่าย :					
ค่านายหน้า	อัตราตามที่ตกลงร่วมกัน	-	-	11,985,981.14	15,042,056.07
ค่าส่งเสริมการขาย	อัตราตามที่ตกลงร่วมกัน	-	-	13,146,000.00	-
ข้อสินทรัพย์ :					
รถยนต์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า	ราคาตลาดสำหรับลูกค้าชั้นดี	-	-	364,485.98	677,570.09
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน					
รายได้ :					
รายได้ค่าเช่าโซว์รูม					
บริษัท สยามนิสสัน กรุงไทย จำกัด	อัตราตามที่ตกลงร่วมกัน โดยพื้นที่ประมาณ 350 ตรม. คิดค่าเช่า 83,000 บาทต่อเดือน	996,000.00	996,000.00	996,000.00	996,000.00
รายได้ค่าบริการจัดการศูนย์บริการ					
บริษัท สยามนิสสัน กรุงไทย จำกัด	อัตราตามที่ตกลงร่วมกัน	5,250,870.00	4,806,657.00	5,250,870.00	4,806,657.00
รายได้ค่าเช่าพื้นที่					
บริษัท คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จำกัด	คิดค่าเช่า 86,290 บาทต่อเดือน	1,035,480.00	1,035,480.00	-	-
ดอกเบี้ยรับ					
บริษัท สยามนิสสัน กรุงไทย จำกัด	อัตราร้อยละ 3.15 ต่อปี	210,575.34	-	210,575.34	-
บริษัท คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จำกัด	อัตราร้อยละ 2.75 - 2.80 ต่อปี	-	155,582.19	-	155,582.19
		<u>210,575.34</u>	<u>155,582.19</u>	<u>210,575.34</u>	<u>155,582.19</u>
ค่าใช้จ่าย :					
ซื้อสินค้า					
บริษัท โตโยต้ากรุงไทย จำกัด	ราคาตลาดหลังหักส่วนลดพิเศษจากการซื้อ	-	14,729,906.54	-	-
ค่าเช่าพื้นที่					
บริษัท สยามนิสสัน กรุงไทย จำกัด	อัตราตามที่ตกลงร่วมกัน โดยพื้นที่ประมาณ 1,490 ตรม. รวมทั้งจอดรถพื้นที่ประมาณ 3,000 ตรม. คิดค่าเช่า 100,000 บาทต่อเดือน	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
ค่าเช่าที่ดิน					
บริษัท โตโยต้ากรุงไทย จำกัด	คิดค่าเช่า 150,000 บาทต่อเดือน	1,800,000.00	1,800,000.00	-	-
บริษัท ธนภัทร พรอพเพอร์ตี้ จำกัด	คิดค่าเช่า 70,000 บาทต่อเดือน	840,000.00	840,000.00	-	-
		<u>2,640,000.00</u>	<u>2,640,000.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	นโยบายราคา	บาท			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2562	2561	2562	2561
ค่านายหน้า					
บริษัท คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จำกัด ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน		490,654.20	336,448.00	490,654.20	336,448.00
ค่าซ่อมแซม					
บริษัท สยามนิสสัน ประเทศไทย จำกัด ราคาตลาด		1,617,700.36	1,904,640.14	1,613,450.36	1,804,296.16
บริษัท โตโยต้ากรุงไทย จำกัด ราคาตลาด		10,045,696.26	9,946,109.78	8,436,109.91	4,970,080.59
บริษัท คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จำกัด ราคาตลาด		695,752.00	239,926.41	695,752.00	239,926.41
		<u>12,359,148.62</u>	<u>12,090,676.33</u>	<u>10,745,312.27</u>	<u>7,014,303.16</u>
ซื้อสินทรัพย์:					
รถยนต์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า					
บริษัท สยามนิสสัน ประเทศไทย จำกัด ราคาตลาดหลังหักส่วนลดพิเศษจากการซื้อ		4,458,790.65	10,989,717.77	4,458,790.65	10,989,717.77
บริษัท โตโยต้ากรุงไทย จำกัด ราคาตลาดหลังหักส่วนลดพิเศษจากการซื้อ		886,103,505.23	453,395,932.71	886,103,505.23	453,395,932.71
บริษัท มิตรู อิมเพรสชั่น จำกัด ราคาตลาดหลังหักส่วนลดพิเศษจากการซื้อ		71,369,114.02	-	71,369,114.02	-
บริษัท คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จำกัด ราคาตลาดสำหรับลูกค้านิติ		73,601,869.16	22,943,925.24	73,601,869.16	22,943,925.24
		<u>1,035,533,279.06</u>	<u>487,329,575.72</u>	<u>1,035,533,279.06</u>	<u>487,329,575.72</u>
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน					
ดอกเบี้ยจ่าย	อัตราร้อยละ 3.22 ต่อปี	3,220,000.00	3,220,000.00	3,220,000.00	3,220,000.00

ยอดคงค้างระหว่างบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน				
บริษัทย่อย				
ลูกหนี้ - เงินจอง	-	-	808,444.00	1,747,614.00
ดอกเบี้ยค้างรับ	-	-	-	17,326.03
ค่าธรรมเนียมอื่น	-	-	4,188.74	-
เจ้าหนี้บริษัทย่อย	-	-	17,962,038.05	-
ค่านายหน้าค้างจ่าย	-	-	5,230,000.00	1,815,000.00
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น				
ยอดคงเหลือยกมา	-	-	15,000,000.00	33,000,000.00
เงินให้กู้ยืมเพิ่ม	-	-	7,000,000.00	34,000,000.00
เงินให้กู้ยืมรับคืน	-	-	(22,000,000.00)	(52,000,000.00)
ยอดคงเหลือยกไป	-	-	-	15,000,000.00

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
ลูกหนี้อื่น				
บริษัท สยามนิสสัน กรุงไทย จำกัด	938,513.06	885,117.38	938,513.06	885,117.38
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น				
บริษัท สยามนิสสัน กรุงไทย จำกัด	86,066.21	182,564.54	86,066.21	113,683.29
บริษัท โตโยต้ากรุงไทย จำกัด	1,263,836.38	1,852,066.13	1,263,836.38	1,420,069.69
บริษัท คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จำกัด	148,222.84	36,448.66	125,658.67	36,448.66
รวม	<u>1,498,125.43</u>	<u>2,071,079.33</u>	<u>1,475,561.26</u>	<u>1,570,201.64</u>
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า				
บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จำกัด	57,744,894.60	130,402,465.07	57,744,894.60	130,402,465.07
ค่านายหน้าค้างจ่าย				
บริษัท คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จำกัด	56,074.77	84,112.15	56,074.77	84,112.15
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น				
บริษัท คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จำกัด				
ยอดคงเหลือยกมา	-	-	-	-
เงินให้กู้ยืมเพิ่ม	-	35,000,000.00	-	35,000,000.00
เงินให้กู้ยืมรับคืน	-	(35,000,000.00)	-	(35,000,000.00)
ยอดคงเหลือยกไป	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
บริษัท สยามนิสสัน กรุงไทย จำกัด				
ยอดคงเหลือยกมา	-	-	-	-
เงินให้กู้ยืมเพิ่ม	40,000,000.00	-	40,000,000.00	-
เงินให้กู้ยืมรับคืน	(40,000,000.00)	-	(40,000,000.00)	-
ยอดคงเหลือยกไป	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน				
หุ้นกู้	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	79,397.26	79,397.26	79,397.26	79,397.26

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วยค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอื่น ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารหมายถึงบุคคลที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ คณะกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร ผู้ช่วยกรรมการ และผู้จัดการ

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กรรมการ	1,555,903.10	1,348,202.06	1,555,903.10	1,348,202.06
กรรมการบริหาร	8,993,944.38	8,293,729.65	8,993,944.38	8,293,729.65
ผู้บริหาร	11,144,210.91	12,421,865.64	10,973,381.77	10,177,026.80
รวม	<u>21,694,058.39</u>	<u>22,063,797.35</u>	<u>21,523,229.25</u>	<u>19,818,958.51</u>

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

บัญชีนี้ประกอบด้วย

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
เงินสด	288,515.34	818,337.68	111,569.31	200,168.98
เงินฝากธนาคาร - บัญชีกระแสรายวัน	5,645,031.20	23,078,223.71	5,645,031.20	23,078,223.71
เงินฝากธนาคาร - บัญชีออมทรัพย์	80,437,170.58	65,966,938.19	80,179,106.59	52,332,606.43
รวม	<u>86,370,717.12</u>	<u>89,863,499.58</u>	<u>85,935,707.10</u>	<u>75,610,999.12</u>

บริษัทและบริษัทย่อยได้ทำสัญญาโอนเงินอัตโนมัติจากบัญชีออมทรัพย์เข้าบัญชีกระแสรายวันในกรณีเบิกเงินบัญชี (มีเช็คขึ้นเงิน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีเงินฝากธนาคาร-บัญชีออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.10 - 0.375 ต่อปี

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
 วันที่ 31 ธันวาคม 2562

6. เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเพื่อขาย
 บัญชีนี้ประกอบด้วย

	งบการเงินรวม			
	2562		2561	
	จำนวนหน่วย	บาท	จำนวนหน่วย	บาท
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเพื่อขาย - ราคาทุน	4,279,954.2398	59,055,223.50	1,547,492.3493	21,072,313.34
บวก กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน		31,880.50		12,536.18
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเพื่อขาย - แสดงตามมูลค่ายุติธรรม		<u>59,087,104.00</u>		<u>21,084,849.52</u>

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2562		2561	
	จำนวนหน่วย	บาท	จำนวนหน่วย	บาท
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเพื่อขาย - ราคาทุน	4,279,520.5608	59,049,380.68	1,547,058.6703	21,066,470.52
บวก กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน		31,736.21		12,468.78
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเพื่อขาย - แสดงตามมูลค่ายุติธรรม		<u>59,081,116.89</u>		<u>21,078,939.30</u>

7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น แยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ลูกหนี้การค้า				
แยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	111,640,627.38	128,709,986.35	103,376,810.88	111,989,341.80
มากกว่า 0 เดือน ถึง 3 เดือน	12,466,489.42	19,599,628.79	11,736,107.42	16,744,132.79
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน	2,495,695.04	2,848,043.25	1,620,975.39	2,113,609.25
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน	1,569,823.82	2,891,375.72	1,569,823.82	2,891,375.72
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป	<u>1,345,224.00</u>	<u>1,627,652.61</u>	<u>1,345,224.00</u>	<u>1,627,652.61</u>
รวม	129,517,859.66	155,676,686.72	119,648,941.51	135,366,112.17
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	<u>(3,677,091.67)</u>	<u>(5,259,690.68)</u>	<u>(3,677,091.67)</u>	<u>(5,259,690.68)</u>
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	<u>125,840,767.99</u>	<u>150,416,996.04</u>	<u>115,971,849.84</u>	<u>130,106,421.49</u>

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ลูกหนี้อื่น				
รายได้ค้างรับ	9,684,856.04	5,957,716.05	9,486,241.63	5,012,616.05
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	23,464,726.68	17,927,135.98	23,302,990.49	17,763,161.58
ลูกหนี้บริษัทประกันภัย	3,067,084.14	3,439,989.21	3,067,084.14	3,439,989.21
อื่นๆ	5,730,571.88	4,256,681.79	3,577,580.35	3,092,124.21
รวมลูกหนี้อื่น	41,947,238.74	31,581,523.03	39,433,896.61	29,307,891.05
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	167,788,006.73	181,998,519.07	155,405,746.45	159,414,312.54
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ ประกอบด้วย				
ลูกหนี้จากการเช่ารถยนต์	94,542,099.08	87,986,201.36	94,542,099.08	87,986,201.36
ลูกหนี้จากการขายรถยนต์	31,298,668.91	62,430,794.68	21,429,750.76	42,120,220.13
รวม	125,840,767.99	150,416,996.04	115,971,849.84	130,106,421.49

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ มีดังนี้

	บาท	
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
ขุดยกมาต้นปี	5,259,690.68	6,684,722.54
ตั้งเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี	(61,656.30)	2,264,271.36
ตัดหนี้สูญระหว่างปี	(1,520,942.71)	(3,689,303.22)
ขุดคงเหลือปลายปี	3,677,091.67	5,259,690.68

8. สินค้ำคงเหลือ

บัญชีนี้ประกอบด้วย

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
รถยนต์ (มือสอง)	233,357,717.69	163,512,430.05	161,184,752.08	80,070,253.65
อะไหล่รถยนต์	1,662,559.05	1,894,448.75	1,662,559.05	1,894,448.75
รวม	235,020,276.74	165,406,878.80	162,847,311.13	81,964,702.40

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
 วันที่ 31 ธันวาคม 2562

9. เงินฝากธนาคารที่คิดภาระค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีบัญชีเงินฝากประจำกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศหนึ่งแห่ง 3 วงเงินและสองแห่ง 3 วงเงิน ตามลำดับ และบัญชีเงินฝากประจำธนาคารคิดภาระค้ำประกัน ดังนี้

วงเงินที่	วงเงิน (ล้านบาท)		ค้ำประกัน
	2562	2561	
1	20	20	- ออกหนังสือค้ำประกันเพื่อทำสัญญาเช่าและของปรกวดราคาและค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าของบริษัทวงเงิน 100 ล้านบาท
2	20	20	- เงินกู้ยืมระยะสั้นในรูปตั๋วสัญญาใช้เงินวงเงิน 80 ล้านบาท (ดูหมายเหตุ 16)
	10	10	- เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารจำนวน 20 ล้านบาท (ดูหมายเหตุ 16)
3	-	7	- วงเงินสินเชื่อเพื่อการซื้อรถยนต์กับบริษัทลิสซิ่งในประเทศแห่งหนึ่งจำนวนเงินร้อยละ 10 ของวงเงินที่เบิกซื้อรถยนต์
	<u>50</u>	<u>57</u>	

ในระหว่างปี 2562 และ 2561 เงินฝากประจำธนาคารมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.90 - 0.95 ต่อปี

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

บัญชีนี้ประกอบด้วย

	จำนวนหุ้น		ถือหุ้น (%)		บาท		บาท	
	2562	2561	2562	2561	มูลค่าเงินลงทุนวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการวิธีราคาทุน	
					2562	2561	2562	2561
บริษัทย่อย								
บริษัท ไทย ออโตโมบิล จำกัด	400,000	400,000	100	100	283,010,405.46	280,561,159.02	48,812,300.00	48,812,300.00
					<u>283,010,405.46</u>	<u>280,561,159.02</u>	<u>48,812,300.00</u>	<u>48,812,300.00</u>

11. สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า

บัญชีนี้ประกอบด้วย

	บาท			
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 61	จำนวนที่ เพิ่มขึ้น	โอนเข้า (โอนออก)	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 62
ราคาทุน				
รถยนต์	5,489,530,551.78	1,647,291,595.55	(916,107,483.46)	6,220,714,663.87
อุปกรณ์รถยนต์	166,870,334.94	24,542,817.48	(8,698,243.83)	182,714,908.59
รวม	<u>5,656,400,886.72</u>	<u>1,671,834,413.03</u>	<u>(924,805,727.29)</u>	<u>6,403,429,572.46</u>
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม				
รถยนต์	1,787,137,031.95	788,115,590.14	(564,189,266.22)	2,011,063,355.87
อุปกรณ์รถยนต์	74,885,216.84	33,719,516.51	(7,931,835.52)	100,672,897.83
รวม	<u>1,862,022,248.79</u>	<u>821,835,106.65</u>	<u>(572,121,101.74)</u>	<u>2,111,736,253.70</u>
สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า - สุทธิ	<u>3,794,378,637.93</u>			<u>4,291,693,318.76</u>

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
 วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	บาท			
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 60	จำนวนที่ เพิ่มขึ้น	โอนเข้า (โอนออก)	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 61
ราคาทุน				
รถยนต์	5,261,663,595.97	972,979,666.99	(745,112,711.18)	5,489,530,551.78
อุปกรณ์รถยนต์	174,054,542.46	21,207,959.32	(28,392,166.84)	166,870,334.94
รวม	5,435,718,138.43	994,187,626.31	(773,504,878.02)	5,656,400,886.72
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม				
รถยนต์	1,523,554,537.71	708,711,241.23	(445,128,746.99)	1,787,137,031.95
อุปกรณ์รถยนต์	69,272,418.03	31,901,504.87	(26,288,706.06)	74,885,216.84
รวม	1,592,826,955.74	740,612,746.10	(471,417,453.05)	1,862,022,248.79
สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า - สุทธิ	3,842,891,182.69			3,794,378,637.93

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีรถยนต์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าอยู่ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
 ดังนี้

	บาท			
	จำนวนคัน		มูลค่าตามบัญชีสุทธิ	
	2562	2561	2562	2561
รถยนต์	253	507	77,795,910.68	185,026,793.22

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทได้ทำหนังสือมอบอำนาจโอนทะเบียนรถยนต์ จำนวน
 2,339 คัน และจำนวน 2,550 คัน ตามลำดับ เป็นหลักประกันเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์ใน
 ประเทศ 2 แห่ง (ดูหมายเหตุ 20)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีจำนวนเงินขั้นต่ำของรายได้ค่าเช่าในอนาคตทั้งสิ้น
 ภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานที่ไม่อาจบอกเลิกได้ แสดงตามจำนวนเงินในสัญญาดังนี้

	บาท	
	2562	2561
ไม่เกิน 1 ปี	1,169,065,323.50	1,060,576,892.25
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	1,788,656,580.95	1,623,999,783.20
รวม	2,957,721,904.45	2,684,576,675.45

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีรถยนต์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าที่คิดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว แต่ยังใช้งานอยู่ โดยมีมูลค่าราคาทุนเป็นจำนวนเงิน 255.53 ล้านบาท และจำนวนเงิน 175.77 ล้านบาท ตามลำดับ

บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
บัญชีนี้ประกอบด้วย

	บาท			
	งบการเงินรวม			
	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 61	จำนวนที่เพิ่มขึ้น	จำนวนที่ลดลง	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 62
ราคาทุน				
ที่ดิน	143,650,000.00	-	-	143,650,000.00
อาคาร	27,591,810.02	-	-	27,591,810.02
เครื่องมือเครื่องใช้	9,494,343.57	386,889.64	-	9,881,233.21
เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	33,937,258.58	1,185,179.09	(1,230,800.94)	33,891,636.73
ยานพาหนะ	260,003.74	-	-	260,003.74
งานระหว่างติดตั้ง	-	947,657.00	-	947,657.00
รวม	214,933,415.91	2,519,725.73	(1,230,800.94)	216,222,340.70
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม				
อาคาร	1,358,150.61	1,379,590.50	-	2,737,741.11
เครื่องมือเครื่องใช้	7,218,011.55	700,421.14	-	7,918,432.69
เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	28,868,912.00	1,571,422.01	(1,230,795.94)	29,209,538.07
ยานพาหนะ	259,996.77	-	-	259,996.77
รวม	37,705,070.93	3,651,433.65	(1,230,795.94)	40,125,708.64
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	<u>177,228,344.98</u>			<u>176,096,632.06</u>

	บาท			
	งบการเงินรวม			
	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 60	จำนวนที่เพิ่มขึ้น	จำนวนที่ลดลง	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 61
ราคาทุน				
ที่ดิน	143,650,000.00	-	-	143,650,000.00
อาคาร	26,340,000.02	1,251,810.00	-	27,591,810.02
เครื่องมือเครื่องใช้	9,989,789.48	570,169.59	(1,065,615.50)	9,494,343.57
เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	30,658,555.67	3,452,300.11	(173,597.20)	33,937,258.58
ยานพาหนะ	260,003.74	-	-	260,003.74
รวม	210,898,348.91	5,274,279.70	(1,239,212.70)	214,933,415.91
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม				
อาคาร	10,684.93	1,347,465.68	-	1,358,150.61
เครื่องมือเครื่องใช้	7,632,580.59	651,042.46	(1,065,611.50)	7,218,011.55
เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	27,670,393.14	1,372,111.06	(173,592.20)	28,868,912.00

ยานพาหนะ	259,996.77	-	-	259,996.77
รวม	35,573,655.43	3,370,619.20	(1,239,203.70)	37,705,070.93
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	175,324,693.48			177,228,344.98

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	บาท			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 61	จำนวนที่เพิ่มขึ้น	จำนวนที่ลดลง	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 62
ราคาทุน				
เครื่องมือเครื่องใช้	8,175,329.63	287,555.30	-	8,462,884.93
เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	23,382,553.05	875,682.11	(1,217,000.94)	23,041,234.22
ยานพาหนะ	260,003.74	-	-	260,003.74
รวม	31,817,886.42	1,163,237.41	(1,217,000.94)	31,764,122.89
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม				
เครื่องมือเครื่องใช้	6,053,157.50	652,217.08	-	6,705,374.58
เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	21,120,024.26	785,645.64	(1,216,996.94)	20,688,672.96
ยานพาหนะ	259,996.77	-	-	259,996.77
รวม	27,433,178.53	1,437,862.72	(1,216,996.94)	27,654,044.31
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	4,384,707.89			4,110,078.58

	บาท			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 60	จำนวนที่เพิ่มขึ้น	จำนวนที่ลดลง	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 61
ราคาทุน				
เครื่องมือเครื่องใช้	8,807,391.54	433,553.59	(1,065,615.50)	8,175,329.63
เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	22,494,322.22	1,061,828.03	(173,597.20)	23,382,553.05
ยานพาหนะ	260,003.74	-	-	260,003.74
รวม	31,561,717.50	1,495,381.62	(1,239,212.70)	31,817,886.42
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม				
เครื่องมือเครื่องใช้	6,514,779.02	603,989.98	(1,065,611.50)	6,053,157.50
เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	20,513,385.87	780,230.59	(173,592.20)	21,120,024.26
ยานพาหนะ	259,996.77	-	-	259,996.77
รวม	27,288,161.66	1,384,220.57	(1,239,203.70)	27,433,178.53
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	4,273,555.84			4,384,707.89

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 อุปกรณ์ที่คิดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่มีราคาทุนในงบการเงินรวมจำนวนเงิน 32.34 ล้านบาท และ 32.18 ล้านบาท ตามลำดับ และในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวนเงิน 24.25 ล้านบาท และ 24.70 ล้านบาท ตามลำดับ

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

บัญชีนี้ประกอบด้วย

	บาท				
	งบการเงินรวม				
	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 61	จำนวนที่ เพิ่มขึ้น	จำนวนที่ ลดลง	โอนเข้า (โอนออก)	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 62
ราคาทุน					
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	7,438,420.23	686,300.00	-	-	8,124,720.23
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา	5,015,000.00	1,789,375.00	-	-	6,804,375.00
ลิขสิทธิ์	504,672.90	-	-	-	504,672.90
รวม	12,958,093.13	2,475,675.00	-	-	15,433,768.13
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	6,480,787.46	254,237.29	-	-	6,735,024.75
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ	6,477,305.67				8,698,743.38

	บาท				
	งบการเงินรวม				
	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 60	จำนวนที่ เพิ่มขึ้น	จำนวนที่ ลดลง	โอนเข้า (โอนออก)	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 61
ราคาทุน					
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	7,217,479.62	58,140.61	(110,200.00)	273,000.00	7,438,420.23
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา	3,446,100.00	1,841,900.00	-	(273,000.00)	5,015,000.00
ลิขสิทธิ์	504,672.90	-	-	-	504,672.90
รวม	11,168,252.52	1,900,040.61	(110,200.00)	-	12,958,093.13
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	6,301,518.25	233,140.15	(53,870.94)	-	6,480,787.46
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ	4,866,734.27				6,477,305.67

	บาท				
	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 61	จำนวนที่ เพิ่มขึ้น	จำนวนที่ ลดลง	โอนเข้า (โอนออก)	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 62
ราคาทุน					
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	6,231,820.69	239,500.00	-	-	6,471,320.69

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา	5,015,000.00	1,789,375.00	-	-	6,804,375.00
รวม	11,246,820.69	2,028,875.00	-	-	13,275,695.69
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	5,585,615.18	143,227.51	-	-	5,728,842.69
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ	5,661,205.51				7,546,853.00

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	บาท				
	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 60	จำนวนที่เพิ่มขึ้น	จำนวนที่ลดลง	โอนเข้า (โอนออก)	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 61
ราคาทุน					
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	6,015,880.08	53,140.61	(110,200.00)	273,000.00	6,231,820.69
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา	3,446,100.00	1,841,900.00	-	(273,000.00)	5,015,000.00
รวม	9,461,980.08	1,895,040.61	(110,200.00)	-	11,246,820.69
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	5,510,880.32	128,605.80	(53,870.94)	-	5,585,615.18
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ	3,951,099.76				5,661,205.51

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ตัดจำหน่ายหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มีราคาทุนในงบการเงินรวมจำนวนเงิน 5.73 ล้านบาท และ 5.60 ล้านบาท ตามลำดับ และในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวนเงิน 4.97 ล้านบาท และ 4.84 ล้านบาท ตามลำดับ

14. สิทธิการเช่า

บัญชีนี้ประกอบด้วย

	บาท			
	งบการเงินรวม			
	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 61	จำนวนที่เพิ่มขึ้น	จำนวนที่ลดลง	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 62
ราคาทุน				
สิทธิการเช่าที่ดิน	15,975,335.00	-	-	15,975,335.00
สิทธิการใช้อาคารบนสิทธิการเช่า	87,049,866.98	60,000.00	-	87,109,866.98
สิทธิการใช้ส่วนปรับปรุงบนที่ดินเช่า	5,974,161.96	-	-	5,974,161.96
รวม	108,999,363.94	60,000.00	-	109,059,363.94
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม				
สิทธิการเช่าที่ดิน	13,108,504.71	459,696.96	-	13,568,201.67
สิทธิการใช้อาคารบนสิทธิการเช่า	76,247,865.66	2,611,842.59	-	78,859,708.25
สิทธิการใช้ส่วนปรับปรุงบนที่ดินเช่า	5,725,479.83	248,028.04	-	5,973,507.87
รวม	95,081,850.20	3,319,567.59	-	98,401,417.79

สิทธิการเช่า-สุทธิ

13,917,513.74

10,657,946.15

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	บาท			
	งบการเงินรวม			
	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 60	จำนวนที่เพิ่มขึ้น	จำนวนที่ลดลง	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 61
ราคาทุน				
สิทธิการเช่าที่ดิน	15,975,335.00	-	-	15,975,335.00
สิทธิการใช้อาคารบนสิทธิการเช่า	86,983,216.98	66,650.00	-	87,049,866.98
สิทธิการมีส่วนปรับปรุงบนที่ดินเช่า	5,974,161.96	-	-	5,974,161.96
รวม	108,932,713.94	66,650.00	-	108,999,363.94
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม				
สิทธิการเช่าที่ดิน	12,648,807.74	459,696.97	-	13,108,504.71
สิทธิการใช้อาคารบนสิทธิการเช่า	73,630,172.33	2,617,693.33	-	76,247,865.66
สิทธิการมีส่วนปรับปรุงบนที่ดินเช่า	4,586,230.70	1,139,249.13	-	5,725,479.83
รวม	90,865,210.77	4,216,639.43	-	95,081,850.20
สิทธิการเช่า-สุทธิ	18,067,503.17			13,917,513.74

	บาท			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 61	จำนวนที่เพิ่มขึ้น	จำนวนที่ลดลง	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 62
ราคาทุน				
สิทธิการเช่าที่ดิน	8,500,000.00	-	-	8,500,000.00
สิทธิการใช้อาคารบนสิทธิการเช่า	24,138,457.69	-	-	24,138,457.69
สิทธิการมีส่วนปรับปรุงบนที่ดินเช่า	5,974,161.96	-	-	5,974,161.96
รวม	38,612,619.65	-	-	38,612,619.65
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม				
สิทธิการเช่าที่ดิน	6,568,169.72	386,363.64	-	6,954,533.36
สิทธิการใช้อาคารบนสิทธิการเช่า	18,860,144.47	1,206,915.26	-	20,067,059.73
สิทธิการมีส่วนปรับปรุงบนที่ดินเช่า	5,725,479.83	248,028.04	-	5,973,507.87
รวม	31,153,794.02	1,841,306.94	-	32,995,100.96
สิทธิการเช่า-สุทธิ	7,458,825.63			5,617,518.69

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	บาท			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 60	จำนวนที่เพิ่มขึ้น	จำนวนที่ลดลง	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 61
ราคาทุน				
สิทธิการเช่าที่ดิน	8,500,000.00	-	-	8,500,000.00
สิทธิการใช้อาคารบนสิทธิการเช่า	24,138,457.69	-	-	24,138,457.69
สิทธิการใช้ส่วนปรับปรุงบนที่ดินเช่า	5,974,161.96	-	-	5,974,161.96
รวม	38,612,619.65	-	-	38,612,619.65
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม				
สิทธิการเช่าที่ดิน	6,181,806.08	386,363.64	-	6,568,169.72
สิทธิการใช้อาคารบนสิทธิการเช่า	17,653,229.22	1,206,915.25	-	18,860,144.47
สิทธิการใช้ส่วนปรับปรุงบนที่ดินเช่า	4,586,230.70	1,139,249.13	-	5,725,479.83
รวม	28,421,266.00	2,732,528.02	-	31,153,794.02
สิทธิการเช่า-สุทธิ	10,191,353.65			7,458,825.63

บริษัทได้ทำสัญญาเช่าที่ดินร่วมกับบริษัท สยามนิสสัน กรุงไทย จำกัด อายุสัญญา 22 ปี สิ้นสุดในเดือนมกราคม 2566 โดยแบ่งจ่ายสิทธิการเช่าด้วยจำนวนที่เท่ากันและบริษัทจะต้องจ่ายค่าเช่ารายเดือนตามสัญญา และบริษัทได้ก่อสร้างอาคารสำนักงานและโชว์รูมรถยนต์ส่วนบริษัท สยามนิสสัน กรุงไทย จำกัด ได้ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการและที่จอดรถ

อาคารของบริษัทและบริษัทย่อยตั้งบนที่ดินเช่า ตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ 31.1

ภายใต้สัญญาเช่าที่ดิน บริษัทและบริษัทย่อยจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารบนที่ดินเช่าให้แก่เจ้าของที่ดินเมื่อครบกำหนดอายุของสัญญาเช่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สิทธิการเช่าที่คิดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่มีราคาทุนในงบการเงินรวมจำนวนเงิน 55.31 ล้านบาท และ 49.25 ล้านบาท ตามลำดับ และในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวนเงิน 5.97 ล้านบาท และ 0.55 ล้านบาท ตามลำดับ

15. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีดังนี้

บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
สินทรัพย์ภายใต้รอการตัดบัญชี	110,654,623.92	56,271,000.78	136,159,924.47	77,785,082.15
หนี้สินภายใต้รอการตัดบัญชี	-	-	(25,868,839.89)	(21,892,240.29)
	<u>110,654,623.92</u>	<u>56,271,000.78</u>	<u>110,291,084.58</u>	<u>55,892,841.86</u>

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ภายใต้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภายใต้รอการตัดบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม			
	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 61	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี ในกำไรขาดทุน		ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 62
			เปิดเสรีอื่น	
สินทรัพย์ภายใต้รอการตัดบัญชี :				
ค่าเช่าค้างจ่าย	7,410.53	22,231.58	-	29,642.11
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานขาดทุนทางภาษียกไป	2,451,084.66	104,667.20	706,046.60	3,261,798.46
รวม	<u>75,704,759.36</u>	<u>57,527,292.74</u>	<u>-</u>	<u>133,232,052.10</u>
รวม	<u>78,163,254.55</u>	<u>57,654,191.52</u>	<u>706,046.60</u>	<u>136,523,492.67</u>
หนี้สินภายใต้รอการตัดบัญชี :				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	2,507.24	-	(3,868.86)	6,376.10
สินค้าคงเหลือ	852,122.94	(1,532,267.99)	-	2,384,390.93
สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า	21,018,658.10	(2,452,788.72)	-	23,471,446.82
อุปกรณ์	18,965.49	12,310.59	-	6,654.90
รวม	<u>21,892,253.77</u>	<u>(3,972,746.12)</u>	<u>(3,868.86)</u>	<u>25,868,868.75</u>

	บาท			
	งบการเงินรวม			
	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 60	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี ในกำไรขาดทุน		ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 61
			เปิดเสรีอื่น	
สินทรัพย์ภายใต้รอการตัดบัญชี :				
ค่าเช่าค้างจ่าย	69,120.00	(61,709.47)	-	7,410.53
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานขาดทุนทางภาษียกไป	1,498,650.26	197,721.20	754,713.20	2,451,084.66
รวม	<u>24,373,795.36</u>	<u>51,330,964.00</u>	<u>-</u>	<u>75,704,759.36</u>
รวม	<u>25,941,565.62</u>	<u>51,466,975.73</u>	<u>754,713.20</u>	<u>78,163,254.55</u>
หนี้สินภายใต้รอการตัดบัญชี :				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	484.58	-	(2,022.66)	2,507.24

สินค้าคงเหลือ	1,423,449.97	571,327.03	-	852,122.94
สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า	14,145,157.49	(6,873,500.61)	-	21,018,658.10
อุปกรณ์	30,531.12	11,565.63	-	18,965.49
รวม	<u>15,599,623.16</u>	<u>(6,290,607.95)</u>	<u>(2,022.66)</u>	<u>21,892,253.77</u>

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	บาท			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 61	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี ในกำไรขาดทุน		ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 62
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม :				
ค่าเช่าค้างจ่าย	7,410.53	22,231.58	-	29,642.11
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ขาดทุนทางภาษียกไป	2,072,912.26	215,056.00	610,262.00	2,898,230.26
	75,704,759.36	57,527,292.74	-	133,232,052.10
รวม	<u>77,785,082.15</u>	<u>57,764,580.32</u>	<u>610,262.00</u>	<u>136,159,924.47</u>
หนี้สินภายใต้การควบคุม :				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	2,493.76	-	(3,853.48)	6,347.24
สินค้าคงเหลือ	852,122.94	(1,532,267.99)	-	2,384,390.93
สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า	21,018,658.10	(2,452,788.72)	-	23,471,446.82
อุปกรณ์	18,965.49	12,310.59	-	6,654.90
รวม	<u>21,892,240.29</u>	<u>(3,972,746.12)</u>	<u>(3,853.48)</u>	<u>25,868,839.89</u>

	บาท			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 60	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี ในกำไรขาดทุน		ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 61
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม :				
ค่าเช่าค้างจ่าย	69,120.00	(61,709.47)	-	7,410.53
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ขาดทุนทางภาษียกไป	1,264,600.86	151,014.00	657,297.40	2,072,912.26
	24,373,795.36	51,330,964.00	-	75,704,759.36
รวม	<u>25,707,516.22</u>	<u>51,420,268.53</u>	<u>657,297.40</u>	<u>77,785,082.15</u>
หนี้สินภายใต้การควบคุม :				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	482.15	-	(2,011.61)	2,493.76
สินค้าคงเหลือ	1,423,449.97	571,327.03	-	852,122.94
สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า	14,145,157.49	(6,873,500.61)	-	21,018,658.10
อุปกรณ์	30,531.12	11,565.63	-	18,965.49

รวม

<u>15,599,620.73</u>	<u>(6,290,607.95)</u>	<u>(2,011.61)</u>	<u>21,892,240.29</u>
----------------------	-----------------------	-------------------	----------------------

บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
 วันที่ 31 ธันวาคม 2562

16. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
 บัญชีนี้ประกอบด้วย

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
เงินค้ำประกัน	5,169,533.20	5,091,555.20	1,368,083.67	1,290,105.67
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	224,976,174.64	166,348,068.44	224,771,022.46	166,129,157.39
หัก ค่าเผื่อการได้รับคืน	(41,273,886.63)	(26,921,359.15)	(41,273,886.63)	(26,921,359.15)
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย - สุทธิ	183,702,288.01	139,426,709.29	183,497,135.83	139,207,798.24
รวม	188,871,821.21	144,518,264.49	184,865,219.50	140,497,903.91

17. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
 บัญชีนี้ประกอบด้วย

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	1,880,056.54	1,682,078.13	1,880,056.54	279,169.37
ตัวสัญญาใช้เงิน	40,000,000.00	70,000,000.00	40,000,000.00	70,000,000.00
รวม	41,880,056.54	71,682,078.13	41,880,056.54	70,279,169.37

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีสัญญาเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศสองแห่ง 2 วงเงินจำนวนเงินรวม 25 ล้านบาท แบ่งเป็นวงเงินแรก 20 ล้านบาท และวงเงินที่สอง 5 ล้านบาท โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ Fixed+1 และอัตราร้อยละ MOR ต่อปี วงเงินเบิกเกินบัญชีแรกค้ำประกันโดยเงินฝากประจำของบริษัทจำนวน 10 ล้านบาท และวงเงินที่สองไม่มีหลักประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นในรูปตัวสัญญาใช้เงิน กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศห้าแห่งรวม 6 วงเงิน และ 5 วงเงิน ตามลำดับ ดังนี้

วงเงินที่	วงเงิน (ล้านบาท)		อัตรดอกเบี้ย	หลักประกัน
	2562	2561		
1	80	80	MMR	- เงินฝากประจำของบริษัทจำนวนเงิน 20 ล้านบาท
2	50	50	MMR	- กรรมการบริษัท
3	30	30	MMR	- ไม่มีหลักประกัน
4	50	50	MMR	- ไม่มีหลักประกัน
5	40	40	MMR	- ไม่มีหลักประกัน
6	30	-	MMR	- ไม่มีหลักประกัน
	280	250		

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทย่อยมีสัญญาเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง 1 วงเงิน จำนวนเงิน 20 ล้านบาท โดยคิดดอกเบี้ยในอัตรามอร์ ต่อปี ค่าประกันโดยเงินฝากธนาคารประจำของกรรมการ

ในระหว่างปี 2562 บริษัทย่อยได้ยกเลิกสัญญาเงินเบิกเกินบัญชีดังกล่าวข้างต้นแล้ว

18. [†] ตัวแลกเปลี่ยน

บัญชีนี้ประกอบด้วย

	บาท	
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
ตัวแลกเปลี่ยน-ตามมูลค่าตราไว้	200,000,000.00	40,000,000.00
หัก ส่วนลดหน้าตัว	(330,269.82)	(119,225.36)
ตัวแลกเปลี่ยน-ตามมูลค่าตัดจ่าย	199,669,730.18	39,880,774.64

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีตัวแลกเปลี่ยนคงเหลือ 2 ฉบับ จำนวนเงิน 200 ล้านบาท และ 1 ฉบับ จำนวนเงิน 40 ล้านบาท ตามลำดับ โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราคงที่ ครบกำหนดคืนตามที่ระบุไว้หน้าตัวแลกเปลี่ยนและมีการตัดจ่ายส่วนลดจากหน้าตัว รับรู้เป็นต้นทุนทางการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เป็นจำนวนเงิน 3.06 ล้านบาท และ 2.39 ล้านบาท ตามลำดับ ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

19. [†] หุ้นกู้

บัญชีนี้ประกอบด้วย

	บาท	
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน - ตามมูลค่าที่ตราไว้	1,850,000,000.00	1,150,000,000.00
หัก ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้อัตตบัญชี	(2,114,088.71)	(1,624,970.30)
	1,847,885,911.29	1,148,375,029.70
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(549,836,002.86)	-
สุทธิ	1,298,049,908.43	1,148,375,029.70

บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และจำหน่ายแก่นักลงทุนสถาบันและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1

วันที่ออกหุ้นกู้	: วันที่ 22 มิถุนายน 2560
มูลค่าหุ้นกู้	: 300 ล้านบาท (300,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท)
อายุและวันครบกำหนดไถ่ถอน	: 3 ปี 2 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 24 มิถุนายน 2563
อัตราดอกเบี้ย	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 3.22 ต่อปี
กำหนดชำระดอกเบี้ย	: ทุกวันที่ 22 มีนาคม วันที่ 22 มิถุนายน วันที่ 22 กันยายน และวันที่ 22 ธันวาคม ของทุกปี

ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 2

วันที่ออกหุ้นกู้	: วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
มูลค่าหุ้นกู้	: 250 ล้านบาท (250,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท)
อายุและวันครบกำหนดไถ่ถอน	: 3 ปี 4 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 4 สิงหาคม 2563
อัตราดอกเบี้ย	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 3.22 ต่อปี
กำหนดชำระดอกเบี้ย	: ทุกวันที่ 31 มกราคม วันที่ 30 เมษายน วันที่ 31 กรกฎาคม และวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี

ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 3

วันที่ออกหุ้นกู้	: วันที่ 28 มีนาคม 2561
มูลค่าหุ้นกู้	: 600 ล้านบาท (600,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท)
อายุและวันครบกำหนดไถ่ถอน	: 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 28 มีนาคม 2565
อัตราดอกเบี้ย	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 2.46 ต่อปี
กำหนดชำระดอกเบี้ย	: ทุกวันที่ 28 มีนาคม และวันที่ 28 กันยายน ของทุกปี

ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 4

วันที่ออกหุ้นกู้	: วันที่ 25 กรกฎาคม 2562
มูลค่าหุ้นกู้	: 700 ล้านบาท (700,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท)
อายุและวันครบกำหนดไถ่ถอน	: 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 25 กรกฎาคม 2566
อัตราดอกเบี้ย	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 2.96 ต่อปี
กำหนดชำระดอกเบี้ย	: ทุกวันที่ 25 กรกฎาคม และวันที่ 25 มกราคม ของทุกปี

บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้บันทึกเป็นค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดบัญชีและทยอยตัดจำหน่ายเป็นดอกเบี้ยจ่ายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตามอายุของหุ้นกู้

ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชีได้แสดงหักจากมูลค่าหุ้นกู้ในงบแสดงฐานะการเงิน

20. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

บัญชีนี้ประกอบด้วย

	บาท	
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 2562	2561
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	1,020,874,590.17	1,087,021,431.56
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(257,534,391.01)	(384,178,042.52)
สุทธิ	763,340,199.16	702,843,389.04

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศสองแห่งจำนวน 4 วงเงิน โดยแต่ละวงเงินจะมีการเบิกเงินกู้เป็นจำนวนหลาย ๆ ครั้ง มีรายละเอียดดังนี้

วงเงินที่	วงเงินใช้ได้ (ล้านบาท)	เงินกู้ที่เบิก (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ย ต่อปี	เงินต้นงวดละ (ล้านบาท)	วันที่กู้ของเงินกู้ครั้งแรก และวันที่สิ้นสุดของ เงินกู้ครั้งสุดท้าย	หลักประกัน ทะเบียนรถยนต์ (คัน)
1	630	546.83	Fixed Rate	5.96	ส.ค. 59 - ก.ค. 64	1,091
2	150	150	Fixed Rate	3.00	ก.ย. 59 - ธ.ค. 62	23
3	200	200	Fixed Rate	4.00	ม.ค. 60 - ก.พ. 63	269
4	1,000	797.95	Fixed Rate	12.94	ก.ย. 60 - ก.พ. 66	956
	1,980	1,694.78		25.90		2,339

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศสี่แห่งจำนวน 6 วงเงิน โดยแต่ละวงเงินจะมีการเบิกเงินกู้เป็นจำนวนหลาย ๆ ครั้ง มีรายละเอียดดังนี้

วงเงินที่	วงเงินใช้ได้ (ล้านบาท)	เงินกู้ที่เบิก (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ย ต่อปี	เงินต้นงวดละ (ล้านบาท)	วันที่กู้ของเงินกู้ครั้งแรก และวันที่สิ้นสุดของ เงินกู้ครั้งสุดท้าย	หลักประกัน ทะเบียนรถยนต์ (คัน)
1	150	150	MLR-2.5%	2.92	พ.ค. 59 - ส.ค. 62	203
2	630	546.83	Fixed Rate	5.96	ส.ค. 59 - ก.ค. 64	1,192
3	100	100	MLR-2.7625%	1.94	ส.ค. 59 - ก.ย. 62	129
4	150	150	Fixed Rate	3.00	ก.ย. 59 - ธ.ค. 62	203
5	200	200	Fixed Rate	4.00	ม.ค. 60 - ก.พ. 63	270
6	1,000	447.38	Fixed Rate	7.28	ก.ย. 60 - ต.ค. 64	553
	2,230	1,594.21		25.10		2,550

เงื่อนไขของสัญญาดังกล่าวข้างต้น บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในสัญญาและต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญา (3.5 : 1 เท่า)

บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
 วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมีการเคลื่อนไหว ดังนี้

	บาท	
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี	1,087,021,431.56	1,140,395,457.80
บวก กู้ยืมเงินเพิ่มในระหว่างปี	350,570,845.00	350,821,823.00
หัก จ่ายชำระคืนในระหว่างปี	(416,717,686.39)	(404,195,849.24)
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี	1,020,874,590.17	1,087,021,431.56

21. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
 บัญชีนี้ประกอบด้วย

	บาท	
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - รถยนต์	53,103,065.83	118,505,417.47
หัก ดอกเบี้ยยอดตัดบัญชี	(1,489,068.27)	(4,557,370.69)
	51,613,997.56	113,948,046.78
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(48,685,489.69)	(62,315,758.41)
สุทธิ	2,928,507.87	51,632,288.37

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ซึ่งเป็นสัญญาเช่าการเงินรถยนต์กับบริษัทลิสซิ่งในประเทศ 6 แห่ง จำนวน 255 สัญญา และ จำนวน 507 สัญญา ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายชำระดังนี้

	บาท					
	2562			2561		
	เงินต้น	ดอกเบี้ยจ่าย	ยอดที่ต้องชำระ	เงินต้น	ดอกเบี้ยจ่าย	ยอดที่ต้องชำระ
ถึงกำหนดการจ่ายชำระภายในหนึ่งปี	48,685,489.69	1,140,008.27	49,825,497.96	62,315,758.41	3,093,870.03	65,409,628.44
ถึงกำหนดการจ่ายชำระ						
หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	2,928,507.87	349,060.00	3,277,567.87	51,632,288.37	1,463,500.66	53,095,789.03
รวม	51,613,997.56	1,489,068.27	53,103,065.83	113,948,046.78	4,557,370.69	118,505,417.47

ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อจำกัดต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในสัญญากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่การเงินภายใต้สัญญาเช่าการเงินจะโอนกรรมสิทธิ์เป็นของบริษัท เมื่อบริษัทได้ชำระเงินงวดสุดท้ายแล้ว

บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
 วันที่ 31 ธันวาคม 2562

22. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน มีรายละเอียดดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันต้นงวด	12,255,423.31	7,493,251.31	10,364,561.31	6,323,004.31
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	3,530,233.00	3,773,566.00	3,051,310.00	3,286,487.00
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายโดยโครงการ	(4,887,399.00)	-	(3,637,500.00)	-
ต้นทุนบริการและดอกเบี้ยในอดีต				
- การแก้ไขโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน	3,277,686.00	-	3,072,470.00	-
ต้นทุนบริการและดอกเบี้ยในปัจจุบัน	2,133,049.00	988,606.00	1,640,310.00	755,070.00
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันสิ้นงวด	16,308,992.31	12,255,423.31	14,491,151.31	10,364,561.31

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ต้นทุนบริการและดอกเบี้ยในอดีต	3,277,686.00	-	3,072,470.00	-
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน				
ต้นทุนบริการ	1,557,395.00	708,594.97	1,147,358.00	519,654.97
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน	575,654.00	280,011.03	492,952.00	235,415.03
	2,133,049.00	988,606.00	1,640,310.00	755,070.00
รวม	5,410,735.00	988,606.00	4,712,780.00	755,070.00

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก				
คณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิภาษีเงินได้	2,824,186.40	3,018,852.80	2,441,048.00	2,629,189.60

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
 วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

	ร้อยละ	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราคิดลด	3.30 - 3.38	3.38
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน	6.94	6.94
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน	0 - 40	0 - 40
อัตราทุพพลภาพ	10 ของอัตรามรณะ	10 ของอัตรามรณะ
อัตรามรณะ	ตามตารางมรณะไทย ปี 2560	ตามตารางมรณะไทย ปี 2560

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
อัตราคิดลด				
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.50	(950,324.00)	(655,920.00)	(822,182.00)	(594,953.00)
ลดลงร้อยละ 0.50	1,024,913.00	708,732.00	886,764.00	643,523.00
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน				
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.50	1,054,329.00	685,877.00	911,928.00	611,888.00
ลดลงร้อยละ 0.50	(985,329.00)	(641,962.00)	(852,134.00)	(572,465.00)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน				
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.50	(1,140,248.00)	(742,167.00)	(984,994.00)	(659,146.00)
ลดลงร้อยละ 0.50	1,233,182.00	801,511.00	1,065,344.00	712,060.00

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานได้ลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 โดยกำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน จากปัจจุบันอัตราค่าชดเชยสูงสุดคือ 300 วัน โดยพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน โดยบริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรขาดทุน

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ในระหว่างปี 2562 อัตราดอกเบี้ยระยะยาวปรับลดลงอย่างมาก ส่งผลต่ออัตรากดที่นักคณิตศาสตร์ประกันภัยตั้งสมมติฐานไว้จากอัตราร้อยละ 3.30 - 3.38 เป็นอัตราร้อยละ 1.71 - 1.80 บริษัทและบริษัทย่อยได้พิจารณาบันทึกภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงิน 3.53 ล้านบาท (บริษัทจำนวนเงิน 3.05 ล้านบาท) และรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เป็นจำนวนเงิน 2.82 ล้านบาท (บริษัทจำนวนเงิน 2.44 ล้านบาท) และสำหรับข้อมูลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนไปจากที่ได้แสดงไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลประโยชน์พนักงานโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยใหม่

23. รายได้อื่น

บัญชีนี้ประกอบด้วย

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ดอกเบี้ยรับ	844,055.75	887,196.88	948,873.32	1,797,081.83
ค่าปรับเลิกสัญญา	6,619,887.22	6,263,277.99	6,619,887.22	6,263,277.99
ค่าบริการของศูนย์บริการ	5,250,870.00	4,806,657.00	5,250,870.00	4,806,657.00
ค่านายหน้ารับ	17,248,093.43	12,075,301.51	-	-
อื่นๆ	25,741,291.95	33,282,240.24	21,571,050.35	17,834,814.03
รวม	55,704,198.35	57,314,673.62	34,390,680.89	30,701,830.85

24. ค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
การเปลี่ยนแปลงในสินค้างเหลือ	(69,613,397.94)	64,707,841.63	(80,882,608.73)	43,218,851.02
ต้นทุนรถยนต์ที่ขายจากสินทรัพย์ที่มีไว้ให้เช่า	276,729,884.31	349,674,391.73	276,729,884.31	349,674,391.73
ค่าซื้อรถยนต์มือสอง	148,627,180.19	205,644,409.12	-	-
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	97,783,854.27	87,537,357.52	68,644,470.02	65,496,147.53
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	829,060,345.18	748,433,144.88	825,257,503.82	744,858,100.49
อื่นๆ	201,057,355.78	212,884,748.98	201,057,355.78	212,884,748.98

บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
 วันที่ 31 ธันวาคม 2562

25. ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้

25.1 ส่วนประกอบหลักของค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน :				
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน :				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	849,668.35	1,251,835.06	-	-
รายการปรับปรุงภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน	1,029,230.88	-	1,029,230.88	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :				
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราวที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกและที่กลับรายการ	(53,681,445.40)	(45,176,367.78)	(53,791,834.20)	(45,129,660.58)
รวม	(51,802,546.17)	(43,924,532.72)	(52,762,603.32)	(45,129,660.58)
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ				
การวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	3,868.86	2,022.66	3,853.48	2,011.61
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(706,046.60)	(754,713.20)	(610,262.00)	(657,297.40)
รวม	(702,177.74)	(752,690.54)	(606,408.52)	(655,285.79)

25.2 การกระทบยอดระหว่างจำนวนค่าใช้จ่าย (รายได้) และผลคูณของกำไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กำไรทางบัญชีสำหรับปี	169,019,239.63	210,034,538.06	165,226,859.15	205,631,252.31
อัตราภาษีที่ใช้ (ร้อยละ)	20	20	20	20
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้คำนวณตามอัตราภาษีที่ใช้รายการกระทบยอด	33,803,847.93	42,006,907.61	33,045,371.83	41,126,250.46
ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำมาหักในการคำนวณกำไรทางภาษี				
- ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรทางภาษี	1,195,125.10	5,475,688.94	1,040,750.94	5,362,564.04
ผลกระทบทางภาษีของรายได้หรือกำไรที่ต้องนำมาคำนวณกำไรทางภาษี				
- ค่าใช้จ่ายที่หักเป็นรายจ่ายได้เพิ่มในทางภาษีอื่นๆ	(88,301,170.37)	(90,370,817.24)	(88,159,218.38)	(90,228,865.26)
รวมรายการกระทบยอด	(85,606,394.10)	(85,931,440.33)	(85,807,975.15)	(86,255,911.04)
รวมค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	(51,802,546.17)	(43,924,532.72)	(52,762,603.32)	(45,129,660.58)

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

- 25.3 การกระทบยอดระหว่างอัตราภาษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ยและอัตราภาษีที่ใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม			
	2562		2561	
	จำนวนภาษี (บาท)	อัตราภาษี (ร้อยละ)	จำนวนภาษี (บาท)	อัตราภาษี (ร้อยละ)
กำไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปี	169,019,239.63		210,034,538.06	
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่ใช้	33,803,847.93	20.00	42,006,907.61	20.00
รายการกระทบยอด	(85,606,394.10)	(50.65)	(85,931,440.33)	(40.91)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ย	(51,802,546.17)	(30.65)	(43,924,532.72)	(20.91)
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2562		2561	
	จำนวนภาษี (บาท)	อัตราภาษี (ร้อยละ)	จำนวนภาษี (บาท)	อัตราภาษี (ร้อยละ)
กำไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปี	165,226,859.15		205,631,252.31	
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่ใช้	33,045,371.83	20.00	41,126,250.46	20.00
รายการกระทบยอด	(85,807,975.15)	(51.93)	(86,255,911.04)	(41.95)
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ย	(52,762,603.32)	(31.93)	(45,129,660.58)	(21.95)

26. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในระหว่างปี

	งบการเงินรวม	
	2562	2561
กำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ (บาท)	220,821,785.80	253,959,070.78
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยที่ถ่วงน้ำหนักในระหว่างปี (หุ้น)	250,000,000	250,000,000
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	0.88	1.02
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
กำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ (บาท)	217,989,462.47	250,760,912.89
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยที่ถ่วงน้ำหนักในระหว่างปี (หุ้น)	250,000,000	250,000,000
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	0.87	1.00

บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

27. สำรองตามกฎหมาย

บริษัท

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งกำหนดให้บริษัทจัดสรรสำรองตามกฎหมายด้วยจำนวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีจนกว่าสำรองนี้จะมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองดังกล่าวจะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

บริษัทย่อย

ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งกำหนดให้บริษัทจัดสรรสำรองตามกฎหมายด้วยจำนวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิทุกคราวที่มีการประกาศจ่ายเงินปันผลจนกว่าสำรองนี้มียอดเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองดังกล่าวจะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

28. การจัดสรรกำไรสะสม

สำหรับปี 2562

ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ผู้ถือหุ้นได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 200.00 ล้านบาท โดยเงินปันผลจำนวนเงิน 100.00 ล้านบาท (คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.40 บาท จำนวน 250,000,000 หุ้น) ได้จ่ายแล้วในวันที่ 7 กันยายน 2561 และเงินปันผลที่เหลือจำนวนเงิน 100.00 ล้านบาท (คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.40 บาท จำนวน 250,000,000 หุ้น) ได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

และตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 จำนวนเงิน 90.00 ล้านบาท (คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.36 บาท จำนวน 250,000,000 หุ้น) ได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 กันยายน 2562

รวมบริษัทจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 190.00 ล้านบาท

สำหรับปี 2561

ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ผู้ถือหุ้นได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.06 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 265 ล้านบาท โดยเงินปันผลจำนวนเงิน 127.50 ล้านบาท (คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.51 บาท จำนวน 250,000,000 หุ้น) ได้จ่ายแล้วในวันที่ 1 กันยายน 2560 และเงินปันผลที่เหลือจำนวนเงิน 137.50 ล้านบาท (คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.55 บาท จำนวน 250,000,000 หุ้น) ได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561

และตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 จำนวนเงิน 100.00 ล้านบาท (คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.40 บาท จำนวน 250,000,000 หุ้น) ได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 7 กันยายน 2561

รวมบริษัทจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2561 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 237.50 ล้านบาท

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2562

29. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน

บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานสำหรับพนักงานประจำทั้งหมดของบริษัทตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยเข้าร่วมในกองทุนจดทะเบียนประเภทหลายนายจ้าง ชื่อกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีสโก้ ร่วมทุน 2 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

พนักงานและบริษัทจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบเข้าเงินกองทุนตามโครงการนี้ในอัตราร้อยละของเงินเดือนของพนักงานแต่ละคน โดยคิดตามระยะเวลาการทำงาน พนักงานจะได้รับส่วนที่บริษัทสมทบตามระเบียบและข้อบังคับของกองทุนและตามระยะเวลาการทำงานกับบริษัท

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เป็นจำนวนเงิน 1.76 ล้านบาท และ 1.77 ล้านบาท ตามลำดับ (เฉพาะกิจการจำนวนเงิน 1.63 ล้านบาท และ 1.51 ล้านบาท ตามลำดับ)

30. การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม			
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 61	กระแสเงินสด เพิ่ม (ลด)	รายการที่ไม่ใช่เงินสด เพิ่มขึ้น	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน	1,682,078.13	197,978.41	-	1,880,056.54
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	70,000,000.00	(30,000,000.00)	-	40,000,000.00
ตั๋วแลกเงิน	39,880,774.64	156,725,462.35	3,063,493.19	199,669,730.18
หุ้นกู้	1,150,000,000.00	700,000,000.00	-	1,850,000,000.00
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	1,087,021,431.56	(66,146,841.39)	-	1,020,874,590.17
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	113,948,046.78	(62,334,049.22)	-	51,613,997.56
รวม	2,462,532,331.11	698,442,550.15	3,063,493.19	3,164,038,374.45

	บาท			
	งบการเงินรวม			
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60	กระแสเงินสด เพิ่ม (ลด)	รายการที่ไม่ใช่เงินสด เพิ่มขึ้น	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 61
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน	(4,382,816.58)	6,064,894.71	-	1,682,078.13
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	70,000,000.00	-	-	70,000,000.00
ตั๋วแลกเงิน	498,650,330.94	(461,161,889.57)	2,392,333.27	39,880,774.64
หุ้นกู้	550,000,000.00	600,000,000.00	-	1,150,000,000.00
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	1,140,395,457.80	(53,374,026.24)	-	1,087,021,431.56
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	346,078,558.44	(232,130,511.66)	-	113,948,046.78
รวม	2,600,741,530.60	(140,601,532.76)	2,392,333.27	2,462,532,331.11

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
 วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	บาท			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 61	กระแสเงินสด เพิ่ม (ลด)	รายการที่ไม่ใช่เงินสด เพิ่มขึ้น	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน	279,169.37	1,600,887.17	-	1,880,056.54
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	70,000,000.00	(30,000,000.00)	-	40,000,000.00
ตัวแลกเปลี่ยน	39,880,774.64	156,725,462.35	3,063,493.19	199,669,730.18
หุ้นกู้	1,150,000,000.00	700,000,000.00	-	1,850,000,000.00
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	1,087,021,431.56	(66,146,841.39)	-	1,020,874,590.17
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	113,948,046.78	(62,334,049.22)	-	51,613,997.56
รวม	2,461,129,422.35	699,845,458.91	3,063,493.19	3,164,038,374.45

	บาท			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60	กระแสเงินสด เพิ่ม (ลด)	รายการที่ไม่ใช่เงินสด เพิ่มขึ้น	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 61
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน	(6,059,767.14)	6,338,936.51	-	279,169.37
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	70,000,000.00	-	-	70,000,000.00
ตัวแลกเปลี่ยน	498,650,330.94	(461,161,889.57)	2,392,333.27	39,880,774.64
หุ้นกู้	550,000,000.00	600,000,000.00	-	1,150,000,000.00
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	1,140,395,457.80	(53,374,026.24)	-	1,087,021,431.56
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	346,078,558.44	(232,130,511.66)	-	113,948,046.78
รวม	2,599,064,580.04	(140,327,490.96)	2,392,333.27	2,461,129,422.35

31. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

31.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสัญญาเช่าดำเนินงาน ดังนี้

ประเภทค่าเช่า	ระยะเวลา	ค่าเช่าที่ต้องจ่ายในอนาคต	
บริษัท			
สัญญาเช่าที่ดิน - สร้างอาคาร (สำนักงานใหญ่)	22 ม.ค. 2545 - 21 ม.ค. 2566	ปีที่ 1	ไม่คิดค่าเช่า
		ปีที่ 2 - 11	30,000 บาทต่อเดือน
		ปีที่ 12 - 22	45,000 บาทต่อเดือน
สัญญาเช่าที่ดิน - สร้างอาคาร (สาขาอโศก)	1 ก.ย. 2561 - 31 ส.ค. 2564	เดือน ก.ย. 2561 - ส.ค. 2561	264,000 บาทต่อเดือน
		เดือน ก.ย. 2562 - ส.ค. 2563	264,000 บาทต่อเดือน
		เดือน ก.ย. 2563 - ส.ค. 2564	290,400 บาทต่อเดือน
สัญญาเช่าพื้นที่ศูนย์บริการ	20 ก.พ. 2561 - 19 ก.พ. 2564		100,000 บาทต่อเดือน

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประเภทค่าเช่า	ระยะเวลา	ค่าเช่าที่ต้องจ่ายในอนาคต
บริษัทย่อย		
สัญญาเช่าที่ดิน - สำนักงานขาย (สำนักงานใหญ่)	24 ก.ย. 2559 - 23 ก.ย. 2574	ปีที่ 1 - 3 450,000 บาทต่อเดือน ปีที่ 4 - 6 483,750 บาทต่อเดือน ปีที่ 7 - 9 520,031 บาทต่อเดือน ปีที่ 10 - 12 559,033 บาทต่อเดือน ปีที่ 13 - 15 600,960 บาทต่อเดือน
สัญญาเช่าที่ดิน - สำนักงานขาย (สาขารามอินทรา กม.9)	1 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2561 เป็นต้นไป (จนกว่าจะบอกเลิกสัญญา)	70,000 บาทต่อเดือน
สัญญาเช่าที่ดิน - สำนักงานขาย (สาขาศรีนครินทร์)	1 ส.ค. 2560 - 31 ก.ค. 2563	เดือน ส.ค. 2560 - ก.ค. 2563 544,500 บาท ต่อเดือน
สัญญาเช่าที่ดิน - สำนักงานขาย (สาขาพลโยธิน)	1 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2560 เป็นต้นไป (จนกว่าจะบอกเลิกสัญญา)	150,000 บาทต่อเดือน

31.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสัญญาบริการจำนวน 3 สัญญา ระยะเวลา 1-2 ปี มีอัตราค่าบริการจำนวนเงิน 0.84 ล้านบาทต่อปี

31.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาติดตั้งและพัฒนาโปรแกรมระบบงาน โดยมีภาระผูกพันคงเหลือที่จะต้องจ่ายตามสัญญา จำนวนเงิน 5.69 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาติดตั้งระบบงานสาย Lan และกล้องวงจรปิด โดยมีภาระผูกพันคงเหลือที่จะต้องจ่ายตามสัญญา จำนวนเงิน 0.22 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

31.4 ภาระค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหนังสือค้ำประกันการทำสัญญาเช่า และของประกันราคาเป็นจำนวนเงิน 104.65 ล้านบาท และหนังสือค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 0.19 ล้านบาท ออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศสามแห่ง (วงเงินค้ำประกันรวม 265 ล้านบาท)

และบริษัทย่อยมีหนังสือค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าของบริษัท 3 ฉบับที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง ซึ่งค้ำประกัน โดยเงินฝากประจำธนาคารกรมการจำนวนเงิน 0.19 ล้านบาท

32. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอสอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัทที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบถามข้อมูลอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนงาน 2 ส่วนงานหลัก คือ (1) ธุรกิจให้เช่ารถยนต์และ (2) ธุรกิจจำหน่ายรถยนต์มือสอง ซึ่งดำเนินธุรกิจในส่วนงานภูมิศาสตร์หลักในประเทศไทย

ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

	งบการเงินรวม (พันบาท)					
	ธุรกิจให้เช่ารถยนต์		ธุรกิจจำหน่ายรถยนต์มือสอง		รวม	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561
รายได้						
รายได้จากค่าเช่ารถยนต์	1,271,549	1,199,371	-	-	1,271,549	1,199,371
รายได้จากการขายรถยนต์	446,807	553,635	193,852	271,109	640,659	824,744
รวม	1,718,356	1,753,006	193,852	271,109	1,912,208	2,024,115
ต้นทุน						
ต้นทุนการให้เช่ารถยนต์	1,068,434	995,092	-	-	1,068,434	995,092
ต้นทุนการขายรถยนต์	276,730	349,674	173,891	241,660	450,621	591,334
รวม	1,345,164	1,344,766	173,891	241,660	1,519,055	1,586,426
กำไรขั้นต้น	373,192	408,240	19,961	29,449	393,153	437,689

	งบการเงินรวม (พันบาท)					
	ธุรกิจให้เช่ารถยนต์		ธุรกิจจำหน่ายรถยนต์มือสอง		รวม	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561
รวมสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม						
สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า	4,291,693	3,794,379	-	-	4,291,693	3,794,379
สินทรัพย์ถาวรอื่น	9,728	11,843	177,027	179,303	186,755	191,146
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	7,547	5,661	1,152	816	8,699	6,477
สินทรัพย์อื่น	928,443	709,886	115,110	130,693	1,043,553	840,579
รวม	5,237,411	4,521,769	293,289	310,812	5,530,700	4,832,581

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2562 และ 2561 บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีลูกค้ารายใดที่เป็นลูกค้ารายใหญ่ (หมายถึงมีรายได้ไม่เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ)

33. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

33.1 นโยบายการบัญชี

รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่สำคัญ วิธีการที่ใช้ ซึ่งรวมถึงเกณฑ์ในการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินแต่ละประเภทได้เปิดเผยไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3

บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2562

33.2 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มั่นนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทและบริษัทย่อยไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ดังกล่าว

33.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย

บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ และภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้

	บาท			รวม
	งบการเงินรวม			
	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามอัตราตลาด	อัตราดอกเบี้ย คงที่	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	80,437,170.58	-	5,933,546.54	86,370,717.12
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	167,788,006.73	167,788,006.73
เงินลงทุน	-	-	59,087,104.00	59,087,104.00
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	-	50,020,936.88	-	50,020,936.88
หนี้สินทางการเงิน				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	1,880,056.54	40,000,000.00	-	41,880,056.54
ตั๋วแลกเงิน	-	199,669,730.18	-	199,669,730.18
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	73,789,227.07	55,827,189.02
หุ้นกู้	-	1,847,885,911.29	-	1,847,885,911.29
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	1,020,874,590.17	-	1,020,874,590.17
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	51,613,997.56	-	-	51,613,997.56

บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
 วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	บาท			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามอัตราตลาด	อัตราดอกเบี้ย คงที่	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	80,179,106.59	-	5,756,600.51	85,935,707.10
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	155,405,746.45	155,405,746.45
เงินลงทุน	-	-	59,081,116.89	59,081,116.89
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	-	50,020,936.88	-	50,020,936.88
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	1,880,056.54	40,000,000.00	-	41,880,056.54
ตัวแลกเปลี่ยน	-	199,669,730.18	-	199,669,730.18
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	90,425,496.41	72,463,458.36
หุ้นกู้	-	1,847,885,911.29	-	1,847,885,911.29
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	1,020,874,590.17	-	1,020,874,590.17
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	51,613,997.56	-	-	51,613,997.56

33.4 การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทและบริษัทย่อยจะใช้วิธีราคาทุนหรือวิธีรายได้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแทน

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

- ระดับที่ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
- ระดับที่ 2 ใช้ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับ 1 ที่สามารถสังเกตได้ โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น
- ระดับที่ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประเมินขึ้น

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรม แยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเพื่อขาย				
- หน่วยลงทุน	-	59,087,104.00	-	59,087,104.00

	บาท			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเพื่อขาย				
- หน่วยลงทุน	-	59,081,116.89	-	59,081,116.89

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลที่ใช้สำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คำนวณโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่ประกาศโดยผู้จัดการกองทุน

34. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อยคือการทำให้มีซึ่งโครงสร้างทาง
การเงินที่เหมาะสมและการดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
เท่ากับ 1.69 : 1 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : 1.38 : 1) และบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.92 : 1
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : 1.56 : 1)

บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2562

35. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการมีมติอนุมัติ ดังนี้

1) อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 175.00 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในวันที่ 10 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท เป็นจำนวนเงิน 90.00 ล้านบาท และเงินปันผลที่เหลือ ในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท เป็นจำนวนเงิน 85.00 ล้านบาท จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในเดือนพฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัท

2) ให้เพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้จากเดิมวงเงิน 2,200 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,000 ล้านบาท รวมเป็น 3,200 ล้านบาท และคณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้

36. การจัดประเภทรายการใหม่

รายการในงบการเงินของปี 2561 บางรายการได้จัดประเภทรายการใหม่ให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปัจจุบัน โดยไม่มีผลกระทบต่อ (กำไร) ขาดทุน หรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ได้รายงานไว้ การจัดประเภทรายการใหม่มีดังต่อไปนี้

	บาท					
	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ก่อนจัดประเภทใหม่	จัดประเภทใหม่	หลังจัดประเภทใหม่	ก่อนจัดประเภทใหม่	จัดประเภทใหม่	หลังจัดประเภทใหม่
งบแสดงฐานะทางการเงิน						
ลูกหนี้กรมสรรพากร	-	43,038,255.59	43,038,255.59	-	43,038,255.59	43,038,255.59
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	68,422,966.66	(43,038,255.59)	25,384,711.07	66,928,114.93	(43,038,255.59)	23,889,859.34
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น						
จากสถาบันการเงิน	93,707,274.41	(22,025,196.28)	71,682,078.13	92,304,365.65	(22,025,196.28)	70,279,169.37
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	76,506,976.49	8,470,904.78	84,977,881.27	71,447,361.41	8,470,904.78	79,918,266.19
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า	168,660,869.88	13,554,291.50	182,215,161.38	168,660,869.88	13,554,291.50	182,215,161.38

37. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563